



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มติชนออนไลน์	<b>พ.ร.บ.ยาเสพติด</b> -เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ.นี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้อง ตามหลักสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
แนวหน้า	-เสนอข่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคฯ เสนอนโยบายกัญชาเพราะมองเห็นว่าสามารถสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างมาก สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ ต้องให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างเสรี ต้องปลูกได้บ้านละ 6 ต้น โดยจะมีรายได้ปีละ 4.2 แสนบาท ซึ่งแคลิฟอร์เนียทำมาแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเป็นผู้รับซื้อพร้อมทั้งจัดโซนนิ่ง เอกชนหรือบริษัทต้องซื้อผ่านรัฐ
เดลินิวส์ มติชน	<b>สถานการณ์ฝุ่น PM.2.5</b> -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล เฉลี่ย 24 ชม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก คาดว่าวันที่ 19 ก.พ.มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ที่เกินมาตรฐาน คือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการจัดเสวนา "แนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศของประเทศไทย" นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาไม่สามารถทราบภาพรวมการเกิดปัญหาทั้งใน กทม. และทั่วประเทศ และแยกไม่ได้ว่าสาเหตุการป่วยของประชาชนเกิดจาก PM 2.5 ไข้หวัดใหญ่หรือสาเหตุอื่น จากการเฝ้าระวัง 22 รพ.ในกทม.และปริมณฑล ตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. พบผู้ป่วย 1,000 กว่าราย สิ่งที่เรเห็นคือเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนม.ค.- ก.พ. คนเข้าสู่ระบบคัดกรองมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยง ส่วนการใส่หน้ากากอนามัยไปวิ่งกลางแจ้ง หน่วยราชการต้องสื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าการออกกำลังกายมีทั้งกลางแจ้งและในอาคารสถาน ถ้าฝุ่นเกินต้องงดการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเรื่อง PM 2.5 ต้องติดตามการเกิดโรคระยะยาว เช่น มะเร็ง เป็นต้น
มติชน มติชนออนไลน์	<b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b> -เสนอข่าว นายสรวิศ ธานีโต โฆษก ก.เกษตรฯ กล่าวถึงมติที่ประชุมคกก.วัตถุอันตราย ที่ยังไม่ยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า ก.เกษตรฯยืนยันเห็นตามหนังสือของ 5 อธิบดีในสังกัด ก.เกษตรฯ ไม่เห็นด้วยที่จะใช้สารเคมีที่มีอันตรายต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์ในการทำเกษตรกรรม ดังนั้น หากมีวิธีที่จะนำมาใช้แทนการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ขอให้เสนอไปยังคกก.วัตถุอันตรายโดยตรง หรือเสนอผ่าน ก.เกษตรฯ เนื่องจาก ก.เกษตรฯ ไม่มีอำนาจประกาศยกเลิกการใช้สารเคมี
มติชนออนไลน์	-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ว่า นักวิชาการที่สนับสนุนการใช้สารเคมีฆ่าหญ้า เป็นกลุ่มเดียวกับนักวิชาการที่สนับสนุนการใช้แร่ใยหิน
มติชน เดลินิวส์	<b>คำร้กษาารพ.เอกชน</b> -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงข่าวกรณีมติคณะกรรมการ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ thaiqoute เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ tnamcot เว็บไซต์ js100 ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สถานพยาบาลที่พิจารณาเรื่องการควบคุมค่ารักษาพยาบาล ค่ายาสถานพยาบาลเอกชน ว่า ตามที่ กกร. ก.พาณิชย์ ประกาศให้ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการที่ต้องควบคุม ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดมาตรการชัดเจน และได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา ซึ่งอนุกรรมการได้ให้แต่ละหน่วยงานไปประชุมรับฟังความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรมฯ จึงประชุมกคคก.สถานพยาบาล เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีข้อสรุป 2 ประเด็น คือ 1.ยาในสถานพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของบริการทางการแพทย์ ตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งแพทย์ต้องรับผิดชอบต่อผลการรักษา 2.การนำไปส่งยาไปซื้อนอกสถานพยาบาล เห็นว่าเป็นสิทธิของผู้ป่วยที่สามารถทำได้ แต่ไม่เห็นด้วยในการติดป้าย เพราะการรักษาในรพ.เป็นลักษณะที่สหวิชาชีพ ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างแพทย์กับเภสัชกร รวมถึงคุณภาพของยา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการรักษาผู้ป่วย แต่มติ 2 ข้อนี้เป็นเพียงความเห็นของกคคก.สถานพยาบาลเท่านั้น จากนั้นจะนำเรียนรมว.สธ. เพื่อทราบ และส่งมติเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งยังไม่ทราบกำหนดประชุม กรณีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนจะนำไปส่งยาไปซื้อจากร้านขายยา กฎหมายไม่ได้ห้าม ส่วนที่มีการร้องเรียนว่าयरพ.เอกชนราคาสูงนั้น สมาคมรพ.เอกชนอธิบายว่าเพราะมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรักษามาตรฐานยา</p>
<p>มติชน ข่าวสด</p>	<p><b>เมนูสุขภาพพระสงฆ์</b> -เสนอข่าว เนื่องในวันมาฆบูชา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เชิญชวนประชาชนเลือกอาหารสุขภาพถวายพระสงฆ์ เนื่องจากพบพระสงฆ์ทั่วประเทศป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาหารรสหวาน มัน เค็มเกินไป ที่บิณฑบาตหรือประชาชนนำมาถวาย โดยตัวอย่างเมนูอาหารเพื่อสุขภาพได้แก่ 1.ข้าวกล้อง ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดไขมันและน้ำตาลในเลือด 2.น้ำพริกอ่อน ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงสายตา 3.แกงส้มมะขาม ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันโรคมะเร็ง 4.ถั่วเขียวต้มน้ำขิง ช่วยขับสารพิษในตับ และขับลมในกระเพาะอาหาร 5.ผลไม้สด ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ และควรเลือกถั่วที่มีน้ำอ้อย.</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ newsplus</p>	<p><b>สธ.ฉีดวัคซีนผู้แสวงบุญฮัจญ์</b> -เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. พร้อมด้วย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี อับดุลอิลฮาห์ อัลซอฮัยบี อุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปี 2562 โดยมีผู้มารับบริการประมาณ 1,500 คน นพ.ธวัช กล่าวว่า สธ. มีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนใช้กาฬหลังแอ่น และเพิ่มวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ผู้แสวงบุญทุกคน พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ รวมถึงจัดระบบดูแลสุขภาพพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง และในปีนี้ได้มีการเตรียมระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้แสวงบุญเพื่อการเฝ้าระวังและติดตาม โดยจะรายงานสถานะสุขภาพแบบ Real time และมีสมุดวัคซีนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b> -เสนอข่าว ตามที่กคก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติให้วันที่ 13 เม.ย. 2562 เป็นวันงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงว่า มีการพิจารณาทั้งในและต่างประเทศและมีข้อเสนอว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการดื่มสุรา การขับรถประมาท ซึ่งคงต้องรอให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมาตรการ จากนั้นรัฐบาลพิจารณาอีกครั้ง นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า เครือข่ายพร้อมสนับสนุนมาตรการนี้ เพราะมาตรการอื่นๆ ที่ทำมา เช่น การตรวจรถ ตรวจเมาแล้วขับ ยังไม่สามารถลดอุบัติเหตุจากการดื่มเหล้าได้ จึงควรมีมาตรการใหม่ๆ เข้ามา โดยไม่ได้ต้องการมาตรการห้ามดื่ม แต่สนับสนุนการควบคุมปริมาณการดื่มไม่ให้มากจนเกินไปจนส่งผลอันตรายต่อชีวิต นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดความสูญเสียจากเมาแล้วขับ โดยเฉพาะกลุ่มที่ออกมาเที่ยววันสงกรานต์แล้วซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน รวมไปถึงลดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและการกระทำความรุนแรงที่มีเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยลดการเสียชีวิตจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ดื่ม/เม้าซ์ ได้ไม่น้อยกว่า 20 ราย ลดการบาดเจ็บได้ไม่น้อยกว่า 150-200 ราย รวมถึงลดผู้พิการ 5-10 ราย เพราะผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกับเที่ยวงานรื่นเริงต่างๆ ในช่วงเย็นและค่ำ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการตำรวจ ในฐานะคณะทำงานแก้ปัญหาจราจร สดช. กล่าวว่า ระหว่างนี้จะยึดตามที่ทำเนียบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเน้นเรื่องจับกุมผู้เมาแล้วขับเป็นหลัก ควบคู่กับการกระทำผิด 10 ข้อหาหลักจราจร รวมถึงการขับรถเร็ว และตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนการนั่งท้ายรถกระบะยังคงอนุโลม</p>
ข่าวสด	<p><b>เงินทอกรณณ์ฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อิทธิทธิ ไชยนุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า กรม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบก.การคลัง ว่าด้วยเงินทอกรณณ์ราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ..... กำหนดให้กรณีเกิดเหตุการณ์ปัญหาด้านชายแดนเนื่องมาจากภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ และจำเป็นต้องจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ ทบ.เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทอกรณณ์ราชการ ในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อทอกรณณ์จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ และให้ทบ.ทบ.เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินทอกรณณ์ราชการตามระเบียบนี้ได้เฉพาะรายจ่ายที่พึงจ่ายได้จากเงินงบประมาณ และให้ส่วนราชการมีวงเงินทอกรณณ์ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกฯ 100,000,000 บาท สำนักงานปลัด ก.กลาโหม 50,000,000 บาท สำนักงานปลัด ก.การพัฒนาสังคมฯ 10,000,000 บาท สำนักงานปลัด ก.เกษตรฯ 50,000,000 บาท สำนักงานปลัด ก.มหาดไทย 50,000,000 บาท สำนักงานปลัด ก.สาธารณสุข 10,000,000 บาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000,000 บาท และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ 20,000,000 บาท โดยให้รวม.คลังมีอำนาจอนุมัติตามความเหมาะสมจำเป็น</p>
ข่าวสด	<p><b>ส่งเสริมคุณค่าความรัก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เชิญชวนคนไทยทุกคนทบทวนความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรัก โดยแบ่งความรักเป็นลำดับขั้น คือ 1.ความรักที่อยากได้ฝ่ายเดียว คือ เอาความรัก ความสุข และทุกอย่างมาที่ตนเองเป็นสำคัญ 2.ความรักในครอบครัว ความรักที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัว และ 3.ความรักขั้นสูงสุด คือ ความรักในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งกรมฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทย มีความรักในรูปแบบขั้นสูงสุด โดยการส่งเสริมคุณสมบัติของการเป็นคน "คิดให้" คือ ทำให้เด็กรู้สึกผูกพันไว้วางใจพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นที่รักและมีความสำคัญ ฝึกความคิดยืดหยุ่น มองหาทางออกอื่น ๆ ฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ เรียนรู้การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ รู้จักการให้และรับ ฝึกสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น ปลูกฝังความคิดและทัศนคติทางบวก ฝึกให้เด็กสร้างเป้าหมายอย่างมีขั้นตอน ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกให้รู้จักการอดทนรอคอย ฝึกการจัดการอารมณ์ตัวเอง เรียนรู้การชื่นชมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นต้น</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ newstv เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ภาวะเด็กปัสสาวะรดที่นอน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย การปัสสาวะรดที่นอนจะถือว่าเป็นความผิดปกติต่อเมื่อเกิดขึ้นในเด็กที่ควรจะควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้แล้วแต่ยังควบคุมไม่ได้ คือ อายุอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป โดยปัสสาวะรดที่นอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือน และไม่ได้เป็นผลมาจากการใช้ยาหรือโรคทางกายสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ พันธุกรรม ท้องผูก ความเครียด ผู้ปกครองไม่ควรลงโทษหรือตำหนิ แต่ควรแสดงความเข้าใจและเป็นกำลังใจ รวมถึงการปรับพฤติกรรมโดยใช้แรงจูงใจทางบวก วิธีที่ทำได้ง่าย คือการฝึกกระเพาะปัสสาวะ โดยให้เด็กดื่มน้ำมากๆ ในช่วงกลางวันและฝึกกลั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ร่วมกับปรับอาหารและเครื่องดื่ม โดยลดการดื่มน้ำในช่วงเย็น โดยเฉพาะ 2 ชม.ก่อนเข้านอน</p>
ไทยรัฐ มติชน	<p><b>ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากการเสวนาวิชาการ "ต้นสายปลายเหตุ ภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ" ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าแผนงานการพัฒนาตั้นภาวะทางสุขภาพเพื่อการพัฒนา นโยบาย สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการศึกษา 14 ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญของคนไทย สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและตายก่อนวัยอันควรในเพศชาย ได้แก่ การดื่มสุราและสูบบุหรี่ ส่วนเพศหญิง คือ มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน และภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเสี่ยงก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือดสมอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เบาหวาน</p> <p>นพ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำคนไทยตายมากกว่าโรคติดต่อถึง 3 เท่า และยังสร้างความพิการ คุณภาพชีวิตตกต่ำ ซึ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังป้องกันได้ถึง 70% และส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่ทำอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ ยาสูบ เหล้าเบียร์ อาหารที่มีส่วนผสมของเกลือโซเดียม น้ำตาล ไขมัน ในระดับอันตราย และเรียกร้องให้พรรคการเมืองที่กำลังหาเสียงในช่วงเลือกตั้ง แสดงจุดยืนและประกาศนโยบายเพื่อจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งมาตรการสำคัญคือ การขึ้นภาษีสินค้าที่ทำลายสุขภาพ โดยเฉพาะบุหรี่และสุรา</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ขึ้นทะเบียนสถานบริการเพื่อสุขภาพ จ.เชียงใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.อิสรา นานาวิชิต ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า ปัจจุบัน จ.เชียงใหม่มีสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพมาขอใบอนุญาตแล้ว 610 แห่ง สปาเพื่อสุขภาพ 65 แห่ง มีหมอนวดมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 7,471 คน ขอเตือนให้เจ้าของร้านนวดและสปาขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และไม่ได้รับหมอนวดที่ไม่มีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ</p>
เว็บไซต์ One31	<p><b>ลูกบอลไฟฟ้าติดคอเด็กเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว น้องออรา วัย 1 ขวบ 3 เดือน เสียชีวิตหลังจากเล่นลูกบอลไฟฟ้าที่มีขนาดเท่ากับลูกปิงปอง และลูกบอลเข้าไปติดลำคอทำให้เสียชีวิต ขณะนอนรักษาไข้หวัดใหญ่อยู่ในรพ.บ้านฉาง คาดว่าเด็กเอาลูกบอลไฟฟ้าในตะกร้าข้างหัวเตียงมาเล่น ขณะอายุวัย 60 ปี ซึ่งเป็นคนเฝ้าใช้ผลอหลัง</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch